

NĂM THỨ 62

THỨ BA

17

THÁNG 1-2023

(26-12 năm Nhâm Dần)

SỐ: 8741



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

# Trao quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động và kiểm tra sản xuất



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Tiên Hải.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà tết cho hộ nghèo xã Bắc Sơn (Hưng Hà).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà tết cho công nhân nhà máy Tân Đệ 7, Công ty Tân Đệ.

**N**hân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 16/1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà tết hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động và kiểm tra sản xuất tại các đơn vị, địa phương.

\* Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã khu Nam huyện Tiên Hải. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã trao 200 suất quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 11 xã khu Nam,

mỗi hộ nhận được một phần quà và 1 triệu đồng. Đây sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong dịp tết đến, xuân về; đồng viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

\* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao 100 suất quà tổng trị giá 50 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Sơn (Hưng Hà).

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn

quan tâm chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thực hiện tốt phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Mỗi dịp tết đến, xuân về, hàng trăm nghìn suất quà được cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tận tay hộ nghèo đã góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho nhân dân đón tết cổ truyền của dân tộc.

Năm 2023, đồng chí mong các hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ nỗ lực vươn lên, phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan

tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo để họ yên tâm, ổn định cuộc sống; làm tốt công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, rà soát số lượng quà tết trao cho các đối tượng để bảo đảm tết Nguyên đán Quý Mão 2023 mọi hộ nghèo trên địa bàn xã Bắc Sơn và huyện Hưng Hà đều được nhận quà.

\* Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất và tặng quà tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Tân Đệ tại nhà máy Tân Đệ 7, huyện Quỳnh Phụ.

Làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và kiểm tra thực tế tại một số xưởng sản xuất, đồng chí Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao Công ty Tân Đệ đã vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 18.000 người lao động. Công ty cũng đã chủ động tìm kiếm đơn hàng sản xuất bảo đảm việc làm cho công nhân đến giữa năm 2023 và bắt tay vào thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Công ty phát huy kết quả đạt được năm qua, phấn đấu đưa doanh thu tăng trưởng mạnh, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Công ty cần duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người lao động, trước mắt quan tâm chăm lo để mọi người lao động, nhất là công nhân có hoàn

cảnh khó khăn đều được đón tết đầm ấm, vui vẻ.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên, chúc tết và trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Công ty Tân Đệ và các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Quỳnh Phụ tiếp tục quan tâm chăm lo tết cho công nhân, người lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm công nhân được đón tết vui tươi, an toàn.

(Xem tiếp trang 4)  
**PHÒNG VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN**

## Tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 16/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức chương trình tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn.



Lãnh đạo BHXH tỉnh và Ngân hàng TMCP Quân đội trao sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh và Ngân hàng TMCP Quân đội đã trao 15 sổ BHXH cho 15 người có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 6 tháng, tương đương gần 1,8 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của BHXH Việt Nam về việc tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó nhằm huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội để hỗ trợ những người chưa có sổ BHXH, góp phần thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân.

Trong dịp này, Ngân hàng TMCP Quân đội tặng 120 sổ BHXH cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá gần 214 triệu đồng.

**ĐỖ HỒNG GIA**

## VŨ THƯ

### Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm

Sau 11 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Vũ Thư có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 55,9 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2016.

Để có được kết quả trên, huyện Vũ Thư đã tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích thâm canh, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trồng trọt và chăn nuôi cho người dân. Qua đó nâng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác lên 217,2 triệu đồng/ha/năm. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 2,6%/năm. Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp có bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Các mô hình kinh tế trang trại, gia trại được mở rộng, toàn huyện hiện có 319 trang trại, trong đó 202 trang trại nuôi lợn; 22 trang trại nuôi gia cầm; 27 trang trại nuôi trâu, bò; 68 trang trại nuôi tổng hợp. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng trưởng khá, tập trung chủ yếu vào các ngành có ưu thế và tiềm năng của huyện như: may mặc, chế biến nông sản thực phẩm, chế biến gỗ và lâm sản...

**LÊ TRUNG**

(Đài TTTT Vũ Thư)

# Xây dựng doanh nghiệp xanh

(Xem trang 2)



Khu vực điều hành hệ thống điện của Công ty Nhiệt điện Thái Bình.